



ฉบับที่ ๒๐

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕



▲ เมื่อวันที่ ๔ ก.ค.๕๕ ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คุณประนอม หาญจริง ผอ.กองบริการการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมมนิเทศนักศึกษาของปีน ๕๖ รุ่น ๒ ณ ห้องประชุมมนตรี มรพส. ส่วนวังจันทน์ โดยประธานกล่าวให้โอวาทเกี่ยวกับการจัดการสอน และการบริหารจัดการต่างๆ ของหลักสูตรนี้

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ทั่วประเทศ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริสุภา เอมหยวก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เปิดเผยว่า บริการยืมระหว่างห้องสมุดของสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีให้บริการในปัจจุบันนั้น ผู้ขอใช้บริการสามารถติดต่อขอทำสำเนาทรัพยากรสารสนเทศได้ทั่วประเทศ มีระเบียบและขั้นตอนในการยืมระหว่างห้องสมุด ดังนี้

■ ระเบียบการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

๑.ต้องแจ้งผ่านบรรณารักษ์ยืมระหว่างห้องสมุดเท่านั้น โดยสำนักวิทยบริการฯ จะดำเนินการให้ ท่านไม่สามารถไปยืมด้วยตนเองได้

๒.การยืมตัวเล่มจริงได้ (ต้องเป็นไปตามระเบียบของห้องสมุดผู้ให้บริการ)

๓.ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ยืมให้เป็นไปตามระเบียบของห้องสมุดผู้ให้บริการ

๔.การขอใช้บริการผู้ขอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการทั้งหมด (ค่าบริการตัวเล่มจริง ค่าสำเนาเอกสาร ค่าจัดส่งเอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายบริการอื่นๆ เกี่ยวกับการขอใช้บริการที่เป็นไปตามระเบียบของห้องสมุดผู้ให้บริการ)

■ ขั้นตอนการขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

ผู้ขอใช้บริการกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด หรือแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนตามรายละเอียดในแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Request) กับบรรณารักษ์ที่สำนักวิทยบริการฯ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ <http://library.psr.u.ac.th> และส่งคืนที่บรรณารักษ์งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด อาคาร ๑ ชั้น ๑ หรือส่งผ่านทาง e-mail : amarin.kae@hotmail.com (โดยกรอกรายการของข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน)

ในการนี้จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ท่านใดต้องการใช้บริการยืมหรือขอทำสำเนาทรัพยากรระหว่างห้องสมุดอื่น ๆ ทั่วประเทศ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่บรรณารักษ์ยืมระหว่างห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ อาคาร ๑ ชั้น ๑ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๒๑-๖๓๘๖ เบอร์ภายใน ๗๑๐๓

สภามหาวิทยาลัย ร่วมกับ หน่วยงานนิยและสุขภาพ และโรงพยาบาลพุทธชินราช

จะดำเนินการตรวจสอบสุขภาพใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ให้กับ คณาจารย์ ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. อาคารกองพัฒนานักศึกษา

ผู้สนใจลงชื่อได้ที่คณะ, หน่วยงาน, ห้องพยาบาลส่วนทะเลแก้ว โทร. ๙๘๐๑ ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ หากมีข้อสงสัยในเรื่องการตรวจสอบสุขภาพ สอบถามได้ที่ คุณแม่ก งานตรวจสอบสุขภาพ รพ.พุทธชินราช โทร.๐-๕๕๒๗-๐๓๐๐ ต่อ ๑๕๔๐๒

งานทุนฯ ชี้แจงประเด็นการกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (สำหรับผู้รายเก่า รหัส ๕๕ และผู้รายใหม่)

จากการรวบรวมข้อคำถามของนักศึกษาที่สอบถามเกี่ยวกับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดย งานทุนฯ ขอชี้แจงในประเด็นที่สำคัญๆ ซึ่งผู้รายเก่า รหัส ๕๕ ที่ได้รับการอนุมัติภายหลังจากประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน ๙๔๑ ราย นั้น งานทุนฯขอแจ้งโดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ

๑. ผู้ที่ส่งสัญญาแล้ว : ขณะนี้งานทุนฯ กำลังตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสัญญาและแบบยื่นยัน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ ที่ทำสัญญาเมื่อ ๓๐ มิ.ย. - ๑ ก.ค.๕๕ ก่อนส่งธนาคารกรุงไทย

๒. ผู้ที่ส่งสัญญาแล้ว แต่เอกสารผิด : กำลังติดตามนักศึกษาที่ตรวจพบว่าสัญญายังผิดอยู่ เพื่อแก้ไขก่อนส่งเอกสารให้ธนาคารกรุงไทย

๓. ผู้ที่ยังไม่ได้รับการประกาศรายชื่อ (เพราะวงเงินไม่เพียงพอ) : กำลังรวบรวมรายชื่อ ขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมจาก กยศ. ต้องส่งภายในวันที่ ๖ ก.ค.๕๕ นี้ ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> <http://www.studentloan.or.th/detailoperater.php?id=415>

สำหรับลำดับ การประกาศรายชื่อนั้น งานทุนฯ ประกาศให้กับนักศึกษาที่ส่งเอกสารแบบขอกู้ยืมระบบ e-studentloan ที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องตามลำดับ

ผู้รายใหม่ (ทุกชั้นปี) ปีนี้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรจำนวนและวงเงินผู้รายใหม่ ๗๖๓ ราย ขณะนี้สามารถประกาศรายชื่อให้กับนักศึกษาที่ส่งแบบสัมภาษณ์ครบถ้วน เพียงสามร้อยกว่าคน เท่านั้น **ล่าสุดเตรียมประกาศรายชื่อให้ผู้กู้ที่ส่งในช่วง ๒๖ - ๒๙ มิ.ย.๕๕ จะดำเนินการทำสัญญากันในวันเสาร์ที่ ๗ ก.ค.๕๕ นี้แล้ว** นักศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งแบบสัมภาษณ์ขอให้เตรียมเอกสารไว้ให้พร้อม และนำมาส่งในวันที่ ๙ - ๑๑ ก.ค.๕๕ นี้

ผู้รายเก่าทุกราย (รหัส ๕๑ - ๕๕) ที่เพิ่งส่งแบบสัมภาษณ์ช่วงขยายระยะ (ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ มิ.ย.๕๕) นั้น งานทุนฯ กำลังรวบรวมรายชื่อขออนุมัติวงเงินเพิ่มจาก กยศ. จึงขอแจ้งนักศึกษาให้รอ กยศ. จัดสรรวงเงินใหม่มหาวิทยาลัยก่อนมหาวิทยาลัยถึงจะประกาศรายชื่อต่อไป

ในส่วนของการรับสมัครผู้ประสงค์ขอกู้ยืม กยศ. ในระยะต่อไป งานทุนฯ ขอแจ้งให้ผู้ประสงค์กู้ยืม กยศ. ทุกประเภทเตรียมแบบสัมภาษณ์ที่ครบถ้วน **ส่งที่ห้องงานทุนฯ ตรวจสอบก่อนแล้วจึงเข้ารับการสัมภาษณ์จากอาจารย์ที่ปรึกษาเปิดรับสมัคร ๙ - ๑๑ ก.ค.๕๕** (ขอให้นักศึกษาที่สนใจดำเนินการให้ถูกต้องตามระยะเวลาดังกล่าว เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียโอกาสเพราะส่งเอกสารไม่ทัน)

กรณี นักศึกษา กยศ. ไม่ทันอาจเปลี่ยนมาเป็น กู้ออ. ได้ แต่ กออ. มีข้อจำกัดคือให้กู้ยืมเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น ตรวจสอบได้ที่ >> <http://www.studentloan.or.th/detailoperater.php?id=409>

หากมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ งานทุนกู้ยืมฯ อาคารกองพัฒนานักศึกษามรพส.ส่วนทะเลแก้ว โทร.๐-๕๕๒๖-๗๐๐๐ ต่อ ๙๖๐๒ หรือ <http://www.facebook.com/guidance.psu>